

นายวรวิทย์ ศรีสิทธิ์ (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบล
 ดอนยาวใหญ่ อำเภอนอนแดง จังหวัดนครราชสีมา การค้นคว้าอิสระ รม .ม.บัณฑิต
 วิทยาลัยสถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ธนบูรณ์กิตติ์ จิรพัฒนากร

บทคัดย่อ

การศึกษาและวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอนอนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอนอนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบาย ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้คือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ เขตนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ดอนยาวใหญ่ อำเภอนอนแดง จังหวัดนครราชสีมาจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจำนวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.25 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.75 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.75 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 69.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 38.25 และมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.75

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจมากที่สุดหรือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่มากที่สุดคือด้านนโยบายของผู้สมัครที่นำเสนอเพื่อมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องนโยบายของผู้สมัครเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริง รองลงมาคือด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเฉพาะเรื่องผู้สมัครเป็นผู้ที่พูดจริง ทำจริง เข้าถึงและช่วยเหลือประชาชน ส่วนด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย การตัดสินใจ น้อยที่สุดหรือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่น้อยกว่าด้าน

อื่น ๆ คือด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร โดยเฉพาะเรื่อง การเลือกผู้สมัครเพราะผู้สมัคร เป็นญาติพี่น้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม

สำหรับเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบายด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว พบว่าคุณสมบัติส่วนบุคคลแตกต่างกันในเรื่องเพศที่ต่างกันกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่แตกต่างกันในด้านนโยบายและด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนอายุที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบาย ด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ระดับการศึกษา ที่ต่างกันกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยาวใหญ่แตกต่างกันในด้านคุณสมบัติของผู้สมัครและด้านนโยบาย ส่วนเรื่องสถานภาพการสมรส และอาชีพที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ในทุก ๆ ด้าน และสำหรับ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่แตกต่างกันในด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนและด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ประชาชนให้ความสำคัญกับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ดีและผู้สมัครเป็นผู้ที่พูดจริง ทำจริง เข้าถึงและช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นผู้ที่สมควรรับเลือกตั้งควรมีคุณสมบัติดังกล่าว

สำหรับ ด้านนโยบาย ประชาชนให้ความสำคัญ นโยบายของผู้สมัคร ว่าเป็นนโยบายที่สามารถทำได้จริง นโยบายของผู้สมัครเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตำบล การนำเสนอ นโยบายต่าง ๆ ในการลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีการกำหนดนโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ส่วนด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ประชาชนเลือกผู้สมัครเพราะผู้สมัครช่วยงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานบวช/งานศพ/งานแต่งงาน ฯลฯ และ เลือกผู้สมัครเพราะผู้สมัครสัญญาว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ภายหลังจากได้รับเลือกไปแล้ว ในเรื่องเหล่านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้คำสัญญาโดยไม่ได้ปฏิบัติ เนื่องจากต้องการผลชัยชนะจากการเลือกตั้งเท่านั้น ทำให้ตัดโอกาสของคนที่มีความตั้งใจจริงในการเข้ามาทำงานให้กับท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในที่สุด